



ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ตามที่ได้มีประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
และ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ ๕
สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

เลขประจำตัว

ชื่อ - สกุล

๐๐๑

นางสาวทิตติยา เชื้ออ่ำ

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตามวัน
เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ และวิธีการประเมิน	วัน เวลาและสถานที่ ในการประเมินฯ	เลขประจำตัว ผู้สมัคร
-ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดทำ แผนการสอน - ทักษะด้านการสอน	วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอังศนา ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สาธารณสุขไทย	๐๐๐๑ ประกาศผลประเมิน สมรรถนะครั้งที่ ๑ ใน วันที่ ๘ ส.ค.๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น.

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และวิธีการประเมิน	วัน เวลาและสถานที่ในการประเมินฯ	เลขประจำตัวผู้สมัคร
ครั้งที่ ๒ คุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ๑. ความรู้ ๑.๑ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ๑.๒ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ๑.๓ แนวคิด/หลักการในการทำงาน ๒. ความสามารถ ๒.๑ การสื่อสาร/การตอบคำถาม/ปฏิภาณไหวพริบ ๒.๒ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ /ความสามารถพิเศษ ๒.๓ ความวิริยะ อุตสาหะ และสู้งานหนัก ๒.๔ วิธีเผชิญและแก้ไขปัญหาในการทำงาน ๓. บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ ๓.๑ บุคลิกภาพ และการแต่งกาย ๓.๒ ทัศนคติต่อตนเอง ผู้อื่น และต่องาน ๓.๓ การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ ๓.๔ อุดมคติ จริยธรรมและคุณธรรม	วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอังสนา ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สาธารณสุขไทย	๐๐๐๑

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพุดติดนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้

๔. เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ ให้หยุดทำคำตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว
๕. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
๖. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
๗. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

ง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุตรดิตถ์ จะประกาศรายชื่อและชั้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุตรดิตถ์ และทางเว็บไซต์ที่ www.unc.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุตรดิตถ์
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก